

BÀI DỰ THI

“VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO THỦ ĐÔ TIÊU BIỂU”

Người dự thi: NGUYỄN THỊ YẾN ANGA

Địa chỉ: Trường THCS Thanh Liệt – Huyện Thanh Trì –
Thành phố Hà Nội

NGƯỜI ĐỒNG NGHIỆP ĐÁNG MẾN

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt, hoa tươi!”

Cuộc sống quanh ta có những con người rất bình dị, nhưng những việc làm của họ lại có ý nghĩa lớn lao, đó là tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo. Vâng, có một người như vậy, cô đã khiến tôi rất ngưỡng mộ bởi lòng nhiệt tình, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, bản lĩnh tuyệt vời của một giáo viên luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Người tôi muốn nói đến là cô Nguyễn Thị Châu Hà, giáo viên bộ môn Văn, Trường trung học cơ sở Thanh Liệt - người đồng nghiệp mà tôi vô cùng mến phục.



Cô Châu Hà với nụ cười rạng rỡ

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp cô. Đó là vào một ngày đầu thu năm 2018 khi cô chuyển về công tác tại trường THCS Thanh Liệt của chúng tôi. Tôi đã rất ấn tượng về một cô giáo có làn da trắng, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, cặp kính nghiêm nghị nhưng lại toát lên vẻ rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết. Cô chủ động làm quen với tôi. “Chị mới về trường, có gì chưa rõ, em giúp chị với nhé”. Những lời nói nhẹ nhàng, thái độ niềm nở của cô khiến tôi có cảm giác thật gần gũi.

Cô Nguyễn Thị Châu Hà sinh năm 1982 tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Hiện nay, gia đình cô sống tại Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Quá trình học tập tại trường Đại học sư phạm Hà Nội đã tiếp thêm cho cô những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành một giáo viên năng động, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.

Với cương vị là nhóm trưởng nhóm văn 7, cô Hà luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Cô chủ động, sáng tạo trong công việc, tham mưu với tổ trưởng chỉ đạo tổ Văn – Giáo dục công dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học.

Càng làm việc với cô, tôi lại càng nể phục cô từ cách cư xử đến chuyên môn. Là giáo viên dạy Văn, cô được trời phú cho giọng nói truyền cảm, ngọt ngào. Mỗi bài giảng của cô là một bài học bổ ích, là lời giáo huấn nhẹ nhàng mà thấm thía biết bao! Cô luôn tâm niệm: “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa tâm hồn”. Nắm bắt được tâm lý học sinh, cô luôn tìm cách đổi mới phương pháp dạy học, tìm tòi những dẫn chứng thú vị, những “mẹo” làm bài giúp học sinh không còn cảm thấy môn văn dài dòng và khó nhọc. Sau mấy tiết dự giờ của cô mà tôi vỡ ra biết bao điều: Tâm hồn người giáo viên là thế, họ luôn biến những cái giáo lý khô khan thành điều đơn giản, ngọt ngào. Có lẽ vì thế mà tôi yêu thích hơn môn học mình đã lựa chọn.

Với học sinh, cô Hà luôn tận tụy, hết lòng thương yêu. Cô thường xuyên bám lớp, chỉ đạo, đôn đốc các em học bài và làm bài, hình thành cho các em ý thức tự giác trong học tập ở trường cũng như ở nhà, thường xuyên quan tâm theo dõi sâu sát từng học sinh để kịp thời biểu dương những ưu điểm và khắc phục hạn chế tạo nên tâm lý phấn khởi cho học sinh trong học tập. Nhiều năm liền, tập thể lớp do cô chủ nhiệm luôn đạt danh hiệu Chi đội xuất sắc, có nhiều học sinh đạt thành tích cao. Đặc biệt, lớp cô luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào như văn nghệ, thể dục thể thao.



Cô Hà và tập thể lớp 9A1 khóa 2019 -2021

Thật may mắn làm sao khi một cơ duyên nào đó đã đưa cô đến với mái trường Thanh Lịch của chúng tôi. Ở môi trường mới, cô luôn thân thiện, cởi mở với bạn bè, đồng nghiệp. Cô thường được nhận xét là một người thẳng thắn, phóng khoáng, nhiệt tình. Cô sẵn sàng giúp đỡ mọi người không quản khó khăn, đưa ra những lời khuyên chân tình nhất. Được làm việc cùng cô, tôi lại tích lũy biết bao kinh nghiệm. Cô giúp đỡ tôi nhiều lắm, chỉ bảo cho tôi từ cách dẫn dắt vào bài, cách truyền đạt kiến thức, thậm chí cả phong cách của người giáo viên khi giao tiếp với phụ huynh, với học sinh.

Dù không phải là một giáo viên mới vào nghề nhưng do dáng người nhỏ bé nên tôi luôn có cảm giác mình chưa có uy với học trò. Nhiều lúc, tôi thấy mất tự tin vào chính mình. Tôi không nói ra nhưng chẳng hiểu sao cô hiểu được suy nghĩ của tôi. Cô đã động viên tôi rất nhiều. Cô bảo: “Không được tự ti em ạ. Chuyên môn sâu, kiến thức vững vàng sẽ là điều khiến học sinh cảm phục. Hãy cố gắng lên em nhé!”. Những lời cô nói đã tiếp thêm sức mạnh, giúp tôi vững bước hơn trên con đường mình đã chọn.

Không chỉ giỏi việc trường, cô giáo Nguyễn Thị Châu Hà còn là một người vợ đảm đang, một người mẹ hết lòng vì các con. Dù công việc trường lớp bận rộn, cô vẫn luôn dành thời gian chăm sóc cho gia đình rất chu đáo, nuôi dạy hai con ăn học đến nơi đến chốn. Các con của cô đều rất ngoan ngoãn và học giỏi. Năm 2020 - 2021, cô nhận được danh hiệu “Đảm việc nước, giỏi việc nhà”



Cô Châu Hà bên gia đình

Hơn mười lăm năm công tác với những đêm thức trắng để cống hiến cho sự nghiệp trồng người, cô Châu Hà đã đạt được những thành công vô cùng xứng đáng. Tại trường THCS Vĩnh Quỳnh (nơi cô từng công tác), từ năm 2008 đến 2014, cô liên tục đạt nhiều giải cao trong các kì thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Năm 2018, cô chuyển về trường THCS Thanh Liệt. Từ đó đến nay, với nền tảng sẵn có là chuyên môn vững vàng, lại thêm sự chịu khó học hỏi nên cô giáo Nguyễn Thị Châu Hà đã được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, được đồng nghiệp quý mến, được học sinh và phụ huynh tin tưởng, yêu quý. Năm 2021, cô lại tiếp tục đạt giải nhì môn Ngữ văn trong kì thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Cô đã đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2020 -2021. Đó chính là những “trái ngọt” xứng đáng dành cho cô - một người giáo viên đầy tâm huyết, nhiệt tình và sáng tạo.



Với tôi, nếu để chọn tấm gương nhà giáo tiêu biểu, người xứng đáng chính là cô Nguyễn Thị Châu Hà. Giờ đây, cô vẫn không ngừng phấn đấu, khiêm tốn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn để xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.